

# THƯ MỤC

## TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 17 NĂM 2018

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 17 năm 2018.

### **1. Đổi mới điều hành chính sách lãi suất nhằm nâng cao hiệu lực của chính sách tiền tệ/ Bùi Quốc Dũng// Tạp chí Ngân hàng .- Số 17/2018 .- Tr. 6 – 9**

**Tóm tắt:** Bài viết giới thiệu đề tài “Đổi mới điều hành chính sách lãi suất nhằm nâng cao hiệu lực của chính sách tiền tệ” do ThS. Bùi Quốc Dũng – Trợ lý trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm chủ nhiệm.

**Từ khóa:** Lãi suất; Chính sách lãi suất; Chính sách tiền tệ

### **2. Trao đổi về các hình thức tài trợ thương mại quốc tế của ngân hàng thương mại/ Nguyễn Văn Tiến// Tạp chí Ngân hàng .- Số 17/2018 .- Tr. 10 – 15**

**Tóm tắt:** Cũng như bất kỳ doanh nghiệp nào khi tham gia thương mại quốc tế, các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu cũng cần được tài trợ về tài chính và uy tín từ nhiều nguồn khác nhau như chính phủ và các cơ quan của chính phủ, các tổ chức tín dụng, các tổ chức và các cá nhân, trong đó, các tổ chức tín dụng (mà nòng cốt là ngân hàng thương mại) đóng vai trò chủ đạo. Vì vậy, nội dung bài báo này sẽ trao đổi những hình thức mà các ngân hàng thương mại tài trợ cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu.

**Từ khóa:** Tài trợ; Thương mại quốc tế; Kinh doanh xuất nhập khẩu

### **3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Hồ Tuấn Vũ// Tạp chí Ngân hàng .- Số 17/2018 .- Tr. 16 – 19**

**Tóm tắt:** Mục đích của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) trong các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Thông qua phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng, dựa trên các kiểm định độ tin cậy Cronbach Alpha, kiểm định nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng ngoài các nhân tố như trong báo cáo của COSO, báo cáo của BASEL và các tác giả khác bao gồm: Môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, thông tin và truyền thông, hoạt động kiểm soát, giám sát thì có 2 nhân tố mới có ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của HTKSNB trong các NHTM Việt Nam là: thể chế chính trị và lợi ích nhóm.

**Từ khóa:** Nhân tố ảnh hưởng; Hệ thống kiểm soát nội bộ; Ngân hàng thương mại

**4. Đo lường chỉ số công bố thông tin tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam/** Trương Hoàng Diệp Hương, Trần Huy Tùng// Tạp chí Ngân hàng .- Số 17/2018 .- Tr. 20 – 26

**Tóm tắt:** Minh bạch thông tin tài chính bao gồm hai bộ phận là mức độ công bố thông tin tài chính và chất lượng công bố thông tin tài chính. Trong nghiên cứu này, mức độ công bố thông tin tài chính của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam sẽ được khám phá thông qua phương pháp định lượng với cơ sở dữ liệu từ báo cáo tài chính của 38 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006-2017. Nghiên cứu kết luận rằng mức độ công bố thông tin tài chính của toàn hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đã có sự cải thiện mạnh trong giai đoạn 2006-2013 nhưng từ năm 2014 đến năm 2017, mức độ công bố thông tin tài chính lại sụt giảm. Nguyên nhân chính là do quá trình sắp xếp lại hệ thống ngân hàng trong bối cảnh tái cơ cấu dẫn đến chỉ số công bố thông tin chung của hệ thống giảm xuống.

**Từ khóa:** Thông tin tài chính; Công bố thông tin tài chính; Ngân hàng thương mại

**5. Giải pháp tiếp cận vốn vay ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiểu vùng Tây Bắc/** Nguyễn Hữu Tài, Đỗ Thị Thu Hiền// Tạp chí Ngân hàng .- Số 17/2018 .- Tr. 32 – 39

**Tóm tắt:** Với mục tiêu chính của nghiên cứu là tìm hiểu các thành phần thông tin trong quyết định cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại các ngân hàng thương mại tiểu vùng Tây Bắc. Phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với định lượng dựa trên nền tảng các yếu tố có được từ tổng quan nghiên cứu, tác giả khảo sát ngẫu nhiên 300 cán bộ chuyên trách xét duyệt tín dụng nhóm khách hàng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn 4 tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra: Trong quyết định cho vay của ngân hàng có sử dụng đồng thời thông tin cứng và thông tin mềm; có 7 nhóm nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định cho vay là: Thông tin tài chính; Sự liên chính; Quản trị doanh nghiệp; Lịch sử tín dụng; Mạng lưới kinh doanh; Mỗi quan hệ với ngân hàng; Tài sản thế chấp. Trong đó, thông tin cứng là quan trọng nhất khi xét duyệt các khoản vay cho DNNVV.

**Từ khóa:** Vay vốn; Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Ngân hàng thương mại

**6. Mở rộng hoạt động cho vay đối với mô hình liên kết sản xuất thủy sản trong giai đoạn hiện nay/** Nguyễn Cảnh Hiệp, Nguyễn Thành Long// Tạp chí Ngân hàng .- Số 17/2018 .- Tr. 44 – 48

**Tóm tắt:** Bài viết này nhìn lại chính sách của nhà nước về tín dụng đối với hoạt động sản xuất theo mô hình liên kết trong ngành thủy sản cũng như thực trạng triển khai chính sách này tại các ngân hàng thương mại. Trên cơ sở phân tích tồn tại trong hoạt động cho vay đối với hoạt động liên kết sản xuất thủy sản trong thời gian qua, bài viết chỉ ra những

nguyên nhân cơ bản của các tồn tại nói trên, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại đối với mô hình này trong thời gian tới.

**Từ khóa:** Cho vay; Mô hình liên kết; Sản xuất thủy sản; Ngân hàng thương mại

**7. Phát hiện và xử lý các tổ chức tín dụng có vấn đề: Kinh nghiệm quốc tế và một số khuyến nghị đối với Việt Nam/ Nguyễn Đình Lưu// Tạp chí Ngân hàng .- Số 17/2018 .- Tr. 52 – 54**

**Tóm tắt:** Hệ thống tài chính – ngân hàng là huyết mạch của nền kinh tế, một sự bất ổn dù chỉ là dấu hiệu nhỏ cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế. Việc phát hiện sớm các tổ chức tín dụng “có vấn đề” là chức năng quan trọng của các cơ quan trong mạng an toàn tài chính, trong đó có tổ chức bảo hiểm tiền gửi, từ đó đưa ra cảnh báo sớm và ngăn ngừa dấu hiệu khủng hoảng trong hệ thống ngân hàng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và góp phần đảm bảo an toàn lành mạnh hoạt động ngân hàng. Bài viết giới thiệu kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam trong việc phát hiện, xử lý các tổ chức tín dụng có vấn đề và đưa ra một số khuyến nghị đối với Việt Nam.

**Từ khóa:** Tổ chức tín dụng; Bảo hiểm tiền gửi; Ngân hàng thương mại

**Trung tâm Thông tin Thư viện**